

แอปเปิลฟ้องเอสทีซีละเมิดลิขสิทธิ์ ลอกเลียนเทคโนโลยีไอโฟน 20 สิทธิบัตร

แอปเปิลยื่นฟ้องบริษัทโทรศัพท์มือถือคู่แข่งจากไต้หวัน "เอสทีซี" ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่แอปเปิลใช้รับมือกับการเติบโตของซอฟต์แวร์ "แอนดรอยด์" ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

คำฟ้องของแอปเปิลที่ยื่นต่อคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และศาลเขตเมืองวิลมิงตัน มลรัฐเดลาแวร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ครอบคลุมโทรศัพท์ของเอสทีซีหลายรุ่น ในจำนวนนั้นได้แก่ เน็กซ์ วัน จี1 ฮีโร่ ดรีม และมายทัช 3จี ซึ่งทั้งหมดทำงานด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จากกูเกิล โดยหน่วยงานทั้ง 2 มีอำนาจออกคำสั่งระงับการนำเข้าและการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนและโทรศัพท์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้

"เราจะนั่งเฉยมองคู่แข่งขโมยสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรของเราไป หรือเราจะลงมือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้" สตีฟ จ๊อบส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอปเปิลกล่าวในแถลงการณ์ "เราตัดสินใจที่จะลงมือทำ"

แอปเปิลกล่าวว่า เอสทีซีละเมิดลิขสิทธิ์ใน 20 สิทธิบัตรเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซและฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์ไอโฟน ซึ่งเป็นผลงานของแอปเปิล รวมถึงเทคโนโลยีที่ซัสกรีนที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของนิ้วได้มากกว่า 1 นิ้วในแต่ละครั้ง ทำให้ผู้ใช้สามารถขมเข้าออกได้โดยเคลื่อนไหวเข้าหากันหรือออกจากกัน และเทคโนโลยีการใช้เซ็นเซอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้ตัวเครื่องมีปฏิกิริยาตอบโต้ เช่น หน้าจอสว่างขึ้นมา เป็นต้น

ในขณะที่ กูเกิล เจ้าของซอฟต์แวร์แอนดรอยด์ที่โทรศัพท์หลายรุ่นของเอสทีซีใช้อยู่ ไม่ได้มีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกฟ้องร้อง แต่ทางบริษัทก็ออกมากล่าวในทำนองสนับสนุนเอสทีซี "เราไม่



รูปโฉมที่คล้ายคลึงราวฝาแฝดของไอโฟน (ซ้าย) และเอสทีซี (ขวา)

ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ อย่างไรก็ตาม เราสันนิษฐานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของเรา และหุ้นส่วนที่ช่วยเราพัฒนามัน" โฆษกของกูเกิลกล่าว

นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า การฟ้องร้องเอสทีซีของแอปเปิลเป็นการโจมตีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่กำลังเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดในทางอ้อม ข้อมูลจากบริษัทวิจัยการ์ทเนอร์ ระบุว่า ไอโฟนครองส่วนแบ่งตลาดในปี 2552 อยู่ที่ 14.4% ขณะที่โทรศัพท์ที่ใช้แอนดรอยด์มีเพียง 3.9% แต่ผู้ใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์ ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และแอปเปิลก็สูญเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนให้แอนดรอยด์ในไตรมาสสุดท้าย

เบน วูด จากซีเอสเอส อินไซด์ ให้ความเห็นว่า "การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณว่าแอปเปิลกำลังรู้สึกกระวนกระวายกับโมเมนตัมของกูเกิลในตลาดโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีการเปิดตัวโทรศัพท์แอนดรอยด์

เป็นจำนวนมากในงานโมบายเวิลด์ คอนเกรส"

การเลือกโจมตีเอสทีซีเป็นเป้าหมายที่ง่ายกว่าการโจมตีกูเกิลโดยตรง เทโร คูททิเนน

นักวิเคราะห์จากเอ็มเคเอ็ม พาร์ทเนอร์ส กล่าวว่า "เอสทีซี เป็นเป้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปเปิล เพราะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเล็กและมีแบรนด์ที่ไม่แข็งแกร่งนัก อาจจะง่ายต่อการโจมตีมากกว่าซัมซุง คำถามที่ตามมาคือแอปเปิลจะสามารถช่วยให้เครือข่ายโทรศัพท์ถอยห่างจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากเอสทีซีได้อย่างถึงโอกาสในการเกิดปัญหาในแง่กฎหมายได้หรือไม่"

บริษัทเทคโนโลยีฟ้องร้องคู่แข่ง เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นประจำอยู่แล้ว แม้แต่แอปเปิลเองก็เคยถูกฟ้องร้องจากโนเกีย แต่ทางแอปเปิลได้ยื่นฟ้องกลับไป ปีเตอร์ ไมเช็ค นักวิเคราะห์จากคานะคอร์ด กล่าวว่า ที่ผ่านมาแอปเปิลฟ้องร้องบริษัทอื่นไม่มากนัก ดังนั้นการยื่นฟ้องเอสทีซีต้องเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่แอปเปิลเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าแอปเปิลชนะ นักวิเคราะห์ก็มองว่านี่จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเอสทีซีในระยะยาว

เอสทีซีออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาของแอปเปิลในวันรุ่งขึ้นบน

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000

Section: Marketing/ตลาดต่างประเทศ

วันที่: อาทิตย์ 7 - พุธ 10 มีนาคม 2553

ปีที่: 30

ฉบับที่: 2511

หน้า: 23 (ขวา)

Col.Inch: 62

Ad Value: 77,500

PRValue (x3): 232,500

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แอปเปิลฟ้องเอสทีซีละเมิดลิขสิทธิ์ลือกเลียนเทคโนโลยีไอโฟน 20...

เว็บไซต์ของตลาดหุ้นได้วันนี้ด้วยข้อความว่า “เอสทีซีไม่เพียงแต่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถือ แต่ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอีกเป็นจำนวนมาก เรายึดถือเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรทั้งในสหรัฐอเมริกาและในระดับสากลอย่างเคร่งครัด”

พร้อมทั้งกล่าวว่า ทางบริษัทจะร่วมมือกับศาลสหรัฐฯ ในคดีนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง และเชื่อว่าคดีจะไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนต่อการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น ■